



ที่ ท.ท./SET/024/2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง แจ้งการมีผลใช้บังคับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right)

เรียน คณะกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้เปิดเผยสารสนเทศแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“**SGC**”) ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SGC ของ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ในอัตรา 1.4326 หุ้นสามัญของบริษัท ต่อ 1 หุ้นสามัญของ SGC ในราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) ของ SGC โดยจะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้ (ก) SGC มีหน้าที่ ตามกฎหมายต่างประเทศ เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ (ข) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) ได้อนุญาตการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของ SGC แล้วเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า SGC ได้กำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SGC ที่เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) ที่ราคาหุ้นละ 3.90 บาทต่อหุ้น ดังนั้น **ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SGC ในราคาหุ้นละ 3.90 บาทต่อหุ้น และกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นดังกล่าวเป็นระยะเวลา 5 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2565** ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดและวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Right) เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.singerthai.co.th/th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพงษ์ กนกวิไลรัตน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่